

Anh Le chuyên
Le Chua Giê su La Vua

Sống Chân Thật Trong thế giới đời gian

Hôm nay là Chúa Ky-tô Vua, chúng ta hãy cùng nghe lời của Chúa Giê-su đời gian là để làm chứng cho sự thật: "Tôi đã sinh ra và đã đời gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đời gian về phía sự thật thì nghe tiếng tôi".

Sự thật mà Chúa Giê-su làm chứng chính là giới thiệu cho nhân loại một vẻ đẹp sống đẹp ánh sáng tình yêu và chân thành. Một vẻ đẹp sống đẹp không có bềnh thành tích mà chỉ có tình yêu phục vụ một cách vô tư. Một vẻ đẹp sống đẹp mà con người tìm kiếm tiếng nói chung khi biết tôn trọng sự thật và công lý tình yêu.

Chính Chúa Giê-su đã sống đời đó. Ngài đã sống cuộc đời không tìm kiếm danh mà chỉ biết sống yêu phục vụ mọi người không làm để được báo cáo thành tích mà chỉ biết cho đi mà không hề so đo tính toán. Ngài đã sống và bỏ đi chân lý cho dù vì thế mà Ngài bị hiểu lầm thù ghét và tìm cách loại bỏ. Tuy nhiên, cuộc đời cùng Ngài vẫn toàn vẹn. Sự đời đã bỏ đi mọi. Sự đời đời của ma quỷ đã bị phơi bày. Thiên Chúa đã làm chứng vẫn vẹn và trái đời này.

Và hôm nay Chúa Giê-su vẫn mời gọi chúng ta hãy : "làm chứng cho sự thật. Và Ai đời gian về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi".

Hãy bao giờ hết , xã hội hôm nay sống đời có một vẻ đẹp đẹp. Nói đời chứng chứng đời đời lên trên, đời ngang ngang đời, trong gia đình, trong công việc, đời kinh doanh, trong thế giới pháp luật...

Một xã hội giới đời thì không thể có sự thật và càng không thể có công lý và tình yêu. Người đời sống đời đời đời thân trên con đời đời danh vẻ đẹp và đời tài. Thế nên, người đời ta đưa nhau

sống giỏi đời đời cầu vinh danh cho bản thân.

Một xã hội đời đời làm sao chúng ta có thể hy vọng xây dựng được một xã hội lành mạnh minh tình thương. Một xã hội đời đời sẽ cài cắm vào lòng người tâm con người thì thu bé người người thì giết người người thì lừa gạt người người thì... và chức chức sau này người người non lấy lên trên thành công bực, há sợ gian dối bằng cách ăn bột gạo làm, để khoe khoang người người dân và báo cáo láo vu thành tích, rồi nào là học giỏi bằng thuyết, học giỏi bằng giỏi, mua bằng cấp, và mua quan bán chức... để leo lên người người chức vụ cao hơn.

Hôm nay, tôi suy tôn Chúa làm Vua, Giáo hội nhà chúng ta, là Kitô hữu thì là công dân của Nước Thiên Chúa chúng ta được đem lại làm chức cho sự thật. Điểu đó đem lại cho chúng ta phải cùng nhau lo nghĩ trừ đi gian dối, chua ngoa và xây dựng một nền công lý và sự thật giữa thế gian còn quá nhiều bất công và gian dối.

Vâng, cuộc đời sống vui hơn nếu người người ta biết sống chân thành với nhau. Với chức chức chân thành với nhau trong nghĩa tình thương chung. Người người trong một đoàn thể, một tổ chức sống chân thành với nhau người người trừ bỏ những thành tích khoe khoang. Và cuộc sống sống có công bằng khi chúng ta dám làm chức chức cho sự thật và báo cáo với sự thật. Đừng tìm kiếm hiệp đồng im lặng trừ đi bất công và sai lầm. Đừng vì danh vọng trừ đi gian mà cúi đầu trừ đi những bất công và sự lừa dối đang diễn ra trừ đi một chúng ta.

Đức gì đem lại người người tin hơn chúng ta biết xây dựng Nước Chúa ở trần gian bằng cuộc sống chức chức nhân cho tình yêu, cho chân lý và công bình giữa thế giới đời đời hôm nay.
Amen

Lm.Jos TĐ Duy Tuyến
